
BORGARRÁÐ 7. mars 2024: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um tekjur af 
Bragganum - MSS24030046

Hvaða tekjur hefur Reykjavíkurborg haft af Bragganum síðastliðin t.d. 3-5 ár og hver hefur 
kostnaðurinn verið á sama tíma? Hvaða framkvæmdir eru yfirstandandi á húsinu?

Greinargerð:

Bragginn er ekki enn alveg tilbúin því að ekki hefur verið klárað að ganga frá bílastæðum fyrir 
framan Braggann en framkvæmdum var þar hætt eftir að upp komst um gríðarlegan kostnað 
við byggingu hans.


